

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๘/ ๒๕๐๓๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐไซปรัสเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย

เรียน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กต ๐๔๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒. ประวัติ นายเอวาโกรัส วรีโอนีเดส

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกรณี รัฐบาลสาธารณรัฐไซปรัสเสนอขอแต่งตั้ง นายเอวาโกรัส วรีโอนีเดส (Mr. Evagoras Vryonides) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย สืบแทน นายอะยิส ลุยซุ (Mr. Agis Loizou) ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นนักการทูตอาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐไซปรัสกับประเทศไทย รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญและได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐไซปรัส ในการปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญ เช่น การดำเนินความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐตุรกีในฐานะประเทศสำคัญ ซึ่งมีความขัดแย้งด้านดินแดนกับสาธารณรัฐไซปรัส ดังนั้น การแต่งตั้ง นายเอวาโกรัส ๙ ให้ดำรง ตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย จึงน่าจะช่วย ขยายความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐไซปรัสโดยเฉพาะ ด้านเศรษฐกิจให้มีพลวัต และมีความต่อเนื่องแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อนุมัติตามที่กระทรวง การต่างประเทศเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน ซึ่งเมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้ง เรื่องเอกอัครราชทูตดังกล่าวขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้งแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นและเรื่องเอกอัครราชทูตดังกล่าว ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ไปในคราวเดียวกันต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๒ (กรรมการ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๒ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th